

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการใหม่ 1/2



ชื่อ – สกุล	นายพนิต วิกิตเศรฐ์
ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัทฯ	- ไม่มี
อายุ	60
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
การถือหุ้นในบริษัทฯ	10,000 หุ้น ณ 31/12/2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- เสนอเป็นกรรมการใหม่
<p>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน มีดังนี้</p>	
2562 - 2566	<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ - กรรมการพัฒนาการเมือง - กรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ - กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า - กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ - กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถาบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)
2560 – 2562	- รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ประวัติการทำงานด้านบริหาร การลงทุนและพัฒนาธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - 2547 – 2551 : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - 2540 - 2547 : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน Ayudhya JF Asset Management Co.,Ltd
<p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท – ไม่มี</p>	
<p>ไม่มี คุณสมบัตินี้ต้องห้ามของกรรมการอิสระหรือกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ</p>	

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการใหม่ 2/2



ชื่อ – สกุล	นายพททธิพงษ์ ธาราพิมาณ
ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ฯ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
อายุ	33
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2564 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 335/2566
การถือหุ้นในบริษัท ฯ	- ไม่มี - ณ 31/12/2566
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- เสนอเป็นกรรมการใหม่
	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัท ฯ	มกราคม 2567 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ มิถุนายน 2566 - ธันวาคม 2566 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขาย ด้าน ITS พฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2564 : Executive Business Development
ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจ เคมีภัณฑ์) มิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2566 : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท - ไม่มี	
ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	